

**การประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการการขับเคลื่อน
การพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม**
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.15 น. ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.จุฑาทิพย์ ภักธราวาท ผู้อำนวยการด้านสหกรณ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมนำเสนอ (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ และนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม อาทิ ดร.สิลาภรณ์ บัวสาย คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ อาจารย์ไพโรจน์ สุจินดา และน.พ.สมเกียรติ ชาติริธ



บรรยากาศในห้องประชุม

ในช่วงเช้าเป็นการนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ของนักวิจัย 4 โครงการ คือโครงการวิจัยการพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer Shop โดย ศศ.ดร. อภิรดี อุทัยรัตนกิจ หัวหน้าโครงการวิจัยร่วมและคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer shop ได้รายงานผลการขับเคลื่อนงานวิจัยในช่วงที่ผ่านมา อาทิ การคัดเลือกสินค้าเข้าร่วมโครงการ จำนวน 567 รายการ การประชาสัมพันธ์ จัด Road Show และการวางจำหน่ายสินค้าตาม outlet ของพันธมิตรไม่ว่าจะเป็น outlet ร้านค้าไร้สุวรรณ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด และความก้าวหน้าการจัดตั้งร้าน Farmer shop ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มก.

โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าอย่างพารา ระยะที่ 2 นำโดย ศศ.ดร.ปิติ กันตังกุล รศ.ศานิต เก้าเอี้ยน และคุณนุชรินทร์ อยู่อำไพ นำเสนอการพัฒนาสวนต้นแบบ การเชื่อมโยงการทำธุรกิจร่วมกับเครือข่าย ตลอดจนแผนธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด

โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 2 โดย คุณชนฉวีวรรณ แสงหวัง หัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมกันนำเสนอและโครงการวิจัยเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ปีที่ 3 นำเสนอโดย คุณสายสุดา ศรีอุไร และคุณสนธยา สีแดง นักวิจัยจากสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ อีกทั้งเป็นการนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยในระยะต่อไปในเวลาเดียวกัน

ในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 3 โดยคุณศศิธร วิเศษ และนักวิจัยจากสหกรณ์การเกษตรระยอง จำกัด และโครงการวิจัยฟื้นฟูกลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ โดย อาจารย์วรชัย สิงห์ฤกษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ภายหลังการนำเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านต่างให้ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะแก่ทีมนักวิจัยสำหรับนำไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานวิจัยต่อไป